



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต่อ ๘๘๐๐

ที่ สภ๐๕๘ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (โดยย่อ) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดี / เลขาธิการสภาวิชาการ

ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบันฯ ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุม (โดยย่อ) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแจ้งมติสภาสถาบันฯ (โดยย่อ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน รายละเอียดดังนี้

วาระที่ ๗.๓ อนุมัติโครงการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ แผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์) และการจัดการศึกษาร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

ตามที่สภาวิชาการมีมติเห็นชอบโดยหลักการในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ แผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์) และการจัดการศึกษาร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ในการประชุมสภาวิชาการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ นั้น ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอโครงการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ แผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์) และการจัดการศึกษาร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครั้งที่ พิเศษ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ นั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ แผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์) และการจัดการศึกษาร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับมูลนิธิพระดาบสและมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับแก้เอกสารให้ถูกต้องก่อนนำเสนอสภาสถาบันฯ และนำเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติโครงการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ แผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์) และการจัดการศึกษาร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

๒. มอบสถาบันฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน